



ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รับมอบหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เพื่อมอบให้ห้องสมุด

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ นางเพ็ญจา อ่อนชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ให้แก่ นายอนุสรณ์ พูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ณ ตึกสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อนำไปเผยแพร่ในห้องสมุดของโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๑๖๐ เล่ม โดยมีผู้บริหารของทั้ง ๒ หน่วยงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว อาทิ นางนิตยา กมลวาทนนิศา ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. นายสุทิน ลีปิยะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สศช. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และเจ้าหน้าที่รวม ๑๕ ท่าน

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ และประสบการณ์ที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะช่วยให้สภานักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ

พระเจ้าอยู่หัวได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และทราบถึงพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงงานอย่างตราตรึง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน้อมนำ
หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
ต่อไป หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอการน้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ และประโยชน์สุขที่เกิดขึ้น
แก่ประชาชน รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนใน
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแนวพระราชดำริอีกด้วย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ให้ความสนใจหนังสือชุดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ สศช. จัดทำขึ้น โดยได้ขอนำไปจัดทำเป็นสื่อการสอนในโรงเรียนต่างๆ ต่อไป ในโอกาสนี้ คณะ
ดังกล่าวได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศด้วย
